

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ผู้จัดการรายวัน		
Date :	25 ก.ย. 2550	Page :	6
		No :	50443920

กทช.ให้สิทธิเอ็ม.แม่ฟ้าหลวง ทดลองเทคโนโลยีไวแมกซ์

ผู้จัดการรายวัน - เด็กนักเรียนในพื้นที่ศรีนครินทร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 21 โรงเรียน เป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้งานไวแมกซ์ กทช. จัดงบประมาณให้ 70 ล้านบาท ทำโครงการต้นแบบ ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท ให้ใช้ระบบสื่อสารยุคใหม่ประยุกต์เพื่อสื่อสารการออนไลน์ พร้อมลดปัญหาช่องว่างและยกระดับชีวิตการใช้งาน อินเทอร์เน็ตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล ส่วนวันศุกร์ 28 กันยายนนี้ คู่สมรส กทช. จับสลากคัดเลือกออก ประธาน กทช. ไม่กังวลใจพร้อมเปิดให้ทุกฝ่ายเข้าสังเกตการณ์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สทช.) โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้ตกลงร่วมกันจัดทำโครงการต้นแบบ ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ชนบท รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม พลเอกสุชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) กล่าวว่า โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งทาง สทช. เป็นผู้ดูแลงบประมาณเงินลงทุน ที่มาจากรัฐจัดสรรประจำปีงบประมาณ โดยยังไม่ใช้งบจากเงินกองทุนบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่นห่างไกล(USO) และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน กทช. จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยทุกๆ 3 เดือนจะมีรายงานต่อ กทช. ให้ทราบ โดย กทช. ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. จัดทำกาประเมินผลการดำเนินโครงการในแต่ละส่วน ทั้งด้านเทคนิค อุปสรรคปัญหา เพื่อประเมินในเรื่องของผลสำเร็จว่าได้ผลเพียงใด

สำหรับโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท มีสำนักงาน กทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการพร้อมร่วมด้วยกระทรวงศึกษาธิการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ และเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย "จะเป็นโครงการต้นแบบของการนำระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งไวแมกซ์ 4G-ไฟ บรอดแบนด์ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท ก่อนที่จะขยายรูปแบบไปยังพื้นที่ส่วนจังหวัดอื่น"

โครงการความร่วมมือจะเริ่มดำเนินการ โครงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ ในการติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่าย และ จะเริ่มดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบเดือนกุมภาพันธ์ปี 2551 ส่วนรูปแบบโครงการของศูนย์ทางไกลนั้น เริ่มจากคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 21 แห่ง เพื่อปรับปรุง หรือ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1-2 Mbit/sec โดยใช้สายสื่อสารเอ็ดเอสแอล.ไวแมกซ์ หรือสายสื่อสารดาวเทียมไอพีสตาร์ ตามความเหมาะสม โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาแหล่งข้อมูล สื่อการสอนต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้น ภายใต้การดูแลของ สทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาวิชาการต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กทช. เตรียมตัวจับสลากคัดเลือก

พลเอกสุชาติ กล่าวว่า ในวันศุกร์นี้ กทช. จะดำเนินการจับสลากคัดเลือก กทช. ออกจำนวน 3 คน ตามข้อบังคับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2544 โดยพิธีการจับสลากคัดเลือกครั้งนี้ จะดำเนินการเปิดเผยและให้ทุกฝ่ายเห็นกระบวนการขั้นตอนทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาในการจับสลากออกเป็นไปอย่างโปร่งใส หรือเห็นว่าการกำหนดให้ กทช. บางท่านยังคงควรทำหน้าที่ต่อไป

ไม่กังวลต่อการจับสลากออกในครั้งนี้แต่อย่างใด และทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายกำหนดไว้ ส่วนเรื่องนโยบาย การออกข้อกำหนด การออกกติกา ก็ยังคงดำเนินต่อไป และ กทช. ที่เหลืออยู่จะสามารถทำหน้าที่ได้"

นายสุธรรม อยู่ในธรรม คณะกรรมการ กทช. กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลกับการจับสลากออกแต่อย่างใด หากตนไม่ได้ทำหน้าที่ต่อไป เชื่อว่าท่านที่เหลือสามารถดำเนินการได้ดี ซึ่งการทำงานที่ผ่านมา กทช. ได้ดำเนินการตามแนวทางของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ส่วนการสรรหาใหม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ เนื่องจากระหว่างนี้ข้อบังคับส่วนของ พ.ร.บ.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังไม่ออกมาอย่างชัดเจน แต่หากมีข้อสรุปแล้ว สำนักงานก็ต้องปฏิบัติตามนั้น ในการสรรหาผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่

"ถึงแม้มี 3 คนทำหน้าที่ไปพลางก่อนขณะนี้ ทุกท่านก็ยังทำหน้าที่ไปตามปกติ จนกว่าข้อบังคับตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จะมีข้อสรุป ส่วนการพิจารณาไลเซนส์ กทช. ยังคงให้ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาภาคต่ออย่างใด ส่วนการรวบรวมองค์การอิสระระหว่าง กทช. และ กสทช. ที่เกิดขึ้น จะมีผลดีหรือเสียนั้น ผมไม่สามารถตอบได้" ■